



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 21 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ราคาข้าวหอมฟุ้งกระฉูดกว่า60% สศก.เปิดดัชนีสินค้าเกษตร5เดือน ...	แนวหน้า
2. สศก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ19ทีม ตามงานไทยนิยมทั่วประเทศ	ผู้จัดการรายวัน
3. 'กฤษฎา'สั่งสอบสหกรณ์ฯงบการเงินโครงการไทยนิยม	ผู้จัดการรายวัน
4. 'กฤษฎา'สั่งด่วนสอบทุจริตไทยนิยมกลิ่นตุ จัดซื้ออุปกรณ์แพงลิบลิว ...	แนวหน้า
5. ผุคโมเดลทำเกษตรสมัยใหม่ต้นไทยสู่โลกดิจิทัล	เดลินิวส์
6. คอล้มน์ ถึงเวลา...รัฐปกป้องเกษตรกรไทย	สยามรัฐ
7. กษ.เร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ หวังแก้ปัญหาหระยะยาวอย่างยั่งยืน	มติชน
8. เกษตรฯ เล็งใช้ ศพก. หนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน	มติชน
9. สปก.เชียงใหม่ฉวหักคอเกษตรทำส้ม	โพสต์ทูเดย์
10. คอล้มน์ ลมหายใจการตลาด	ประชาชาติธุรกิจ
11. ผุคโมเดลทำเกษตรสมัยใหม่ผลักดันสินค้าไทยเทียบสากล	ไทยโพสต์
12. ยกทัพสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP และพรีเมียมเกรด จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก...	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : ราคาข้าวหอมฟุ้งกระฉูดกว่า60% สศก.เปิดดัชนีสินค้าเกษตร5เดือน 'ยางพารา-สับปะรด'ยัง...

วันที่ : พุธที่ 21 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 13571 หน้า : 8(กลาง)

# ราคาข้าวหอมฟุ้งกระฉูดกว่า60%

## สศก.เปิดดัชนีสินค้าเกษตร5เดือน 'ยางพารา-สับปะรด'ยังร่วงผล็อย มั่นใจครึ่งปีหลังดีดตัวสูงแน่นอน

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผย

ถึงสถานการณ์ราคาสินค้าข้าว ยางพารา และ สับปะรด ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 2561) ว่า ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ปี 2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยในช่วง 5 เดือนแรก ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยตันละ 14,743 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ยตันละ 9,207 บาท หรือสูงขึ้น 60.13% เนื่องจากปริมาณข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลงจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงกลางปี'60 ในขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยตันละ 7,781 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเฉลี่ยตันละ 7,514 บาท สูงขึ้น 3.55% เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น แอฟริกา อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นต้น

ยางพารา ราคาเกษตรกรขายได้ปี 2561 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีทิศทางดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดย 5 เดือนแรก ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 43.56 บาท ราคาน้ำยางสด กก.ละ 41.46 บาท และยางก้อนถ้วยคละ กก.ละ 20.28 บาท ซึ่ง

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลง 38.61% , 36.42% และ 39.15% ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกภายในประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่อ่างจีน การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางที่นำเข้ายางพาราจากไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มราคายางช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศยังคงมีความต้องการใช้ยางพารา ประกอบการมาตรการ/โครงการภาครัฐที่สนับสนุนทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณสต็อกยางของจีน (ชิงเต่า) ปรับตัวลดลง

ส่วนสับปะรด ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 5 เดือนแรก แบ่งเป็นสับปะรดโรงงาน กก.ละ 3.14 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 6.29 บาท หรือลดลง 50.07% สับปะรดบริโภค กก.ละ 3.14 บาท ลดลงจาก 12.28 บาท ลดลง 35.26% เนื่องจากผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วง พ.ค.-มิ.ย. และตลาดส่งออกชะลอการสั่งซื้อ ทำให้โรงงานแปรรูป

ต้องลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีสับปะรดส่วนเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป ทั้งนี้ มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้มีมาตรการนำสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำ (MOU) รูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในรัสเซีย อิหร่าน และเชื่อมโยงการค้า ขยายตลาดใหม่ USA EU และอาเซียน ร่วมกับการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ มีมาตรการสนับสนุนมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ของกระทรวงเกษตรฯ โดย อ.ด.ก. จัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรด ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน (วันที่ 1-10 พฤษภาคม จำหน่ายได้ 9.6 ตัน) สนับสนุนการกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ลำปาง 163 ตัน ระยอง 109 ตัน) โดยแต่ละจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสดในจังหวัด รณรงค์การบริโภคสับปะรดทั่วประเทศ และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม สถานศึกษา สถานพยาบาล เรือนจำ นำผลผลิตสับปะรดมาใช้ในการประกอบการทำอาหาร อีกทั้งกรมปศุสัตว์ ยังได้พิจารณาให้นำสับปะรดไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มเติม ทำอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม การทำ Feed Center ที่ใช้สับปะรดผลสดเป็นวัตถุดิบด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หัวข้อ : สศก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ19ทีม ตามงานไทยนิยมทั่วประเทศ

วันที่ : พุธที่ 21 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 2674 หน้า : 4(ขวา)

## สศก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ19ทีม ตามงานไทยนิยมทั่วประเทศ

ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตั้งทีมเฉพาะกิจ 19 ทีม ติดตามผลงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทั่วประเทศ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการ งบประมาณ 24,993 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและยกระดับรายได้เกษตรกรนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมีนางอัญชญา ตราไชย รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

ในการนี้ สศก. ได้จัดทีมประเมินผลออกเป็น 19 ทีม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลติดตามประเมินผล สศก. กำหนดไว้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2561 และจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม 2561 และช่วงที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 และจัดทำรายงานเดือนกันยายน 2561 โดยกำหนดประเด็นการติดตามประเมินผล 7 ด้าน ได้แก่ 1. การรับรู้/รับทราบโครงการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐบาล 2. การได้รับสนับสนุน/ช่วยเหลือ/จ้างงานจากโครงการ เช่น การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน การชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนได้มาตรฐาน การจ้างงานมีความทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 3. การได้รับองค์ความรู้จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร 5. การได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น มูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่เพียงพอ เป็นต้น 6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ 7. ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ทีมประเมินผลทั้ง 19 ทีม จะได้จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ และประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมในการติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป.

## 'กฤษฎา'สั่งสอบสหกรณ์ฯงาบเงินโครงการไทยนิยม

ผู้จัดการรายวัน360° - "กฤษฎา" สั่งสอบข้อเท็จจริง กรณีสหกรณ์ฯ จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร โครงการไทยนิยมยั่งยืน แพงเกินจริง

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุด ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบโครงการงบประมาณอุดหนุนสหกรณ์ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรของสหกรณ์การเกษตรต่างๆ มีราคาสูง ทั้งๆที่เป็นเครื่องมือชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน 15 วัน หากพบมีการกระทำผิดจริง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย และวินัยอย่างเด็ดขาด รวม

ทั้งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าตรวจสอบสหกรณ์ ที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดให้ทราบผลโดยเร็วด้วย แต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด ก็ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด จัดแถลงข่าวข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงเกษตรฯ

นอกจากนี้ ขอให้จัดประชุม อพท. จังหวัด ทุกเดือน พร้อมนำผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม มารายงานต่อที่ประชุม รวมทั้งให้เกษตร และสหกรณ์จังหวัด นำเสนอที่ประชุมกรรมการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนด้วย และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทุกเขตได้ออกไปตรวจสอบ แนะนำ และกำกับการ

ดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมทุกโครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้รับงบประมาณดำเนินการทุกพื้นที่ด้วย ในกรณีที่ตรวจพบหรือประเมินแล้ว มีแนวโน้มว่าจะมีการดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็ให้รีบรายงานปลัดกระทรวง และอธิบดีต้นสังกัดทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาทันที ในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันโครงการ ก็ให้มีคำสั่งย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ทันที แล้วตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน ให้ปลัดกระทรวง และอธิบดีทุกกรม ที่ได้รับงบประมาณไทยนิยมเข้มแข็ง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และผลลัพธ์ของโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ทุกๆ 15 วันด้วย.

# 'กฤษฎา'สั่งด่วนสอบทุจริต ไทยนิยมกสิณตุ

## จัดซื้ออุปกรณ์แพงลิบลิว หมอธีร้ออาหารกลางวัน บักโย่งชิงชั่งเต็งอธิบดีพส.

“ไทยนิยม” โขยกสิณตุทุจริต “กฤษฎา” เต็มผาง สั่ง  
สอบด่วนจัดซื้อเครื่องมือเกษตรแพงเกินจริง ลันผิด  
จริงต้องเอาให้หนักทั้งวินัย-อาญา ด้าน “หมอธี”  
ข้องใจโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน  
ทั่วประเทศสุดมั่ว ▶▶▶ ต่อ : ไทยนิยม -หน้า 10

### ไทยนิยม

สั่งฝ่ายกฎหมายไล่บี้เหล็ก ลันรับไม่ได้โกงข้าว  
เด็ก “บักโย่ง” ชิงชั่งบุงัน อธิบดี พส. ชิกแซ็ก  
กินแก้อี ผอ.ศูนย์ไร้ที่ฟั้ง เอียวโกง

วันที่ 20 มิถุนายน นายกฤษฎา บุญราช  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ  
ด่วนที่สุดถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี  
ข่าวทุจริตจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร  
ต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกระทรวง  
เกษตรฯ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมีราคา  
สูงเกินจริงกว่าราคาในท้องตลาด โดยได้กำชับ  
ทั้งหมด 5 ข้อ คือ

1.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จ  
ภายใน 15 วัน หากพบว่ามีการกระทำผิด ก็  
ให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเฉียบ  
ขาด รวมทั้งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าตรวจ  
สอบสหกรณ์ที่มีพฤติการณ์ทำความผิดโดยเร็ว  
2.กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด ให้มี  
การชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อสื่อมวลชน

3.ขอให้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ  
เกษตรและสหกรณ์ (อพก.) จังหวัด ทุกเดือน  
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม

4.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้  
ตรวจหน่วยงานในสังกัด ออกตรวจสอบ แนะนำ  
และกำกับการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม  
ทุกโครงการ หากพบความผิดปกติให้รายงาน  
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีต้นสังกัดทันที และ  
5.ให้ปลัดกระทรวงและอธิบดีทุกกรมที่ได้รับ  
งบประมาณไทยนิยมฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์  
ผลลัพธ์ของโครงการให้ประชาชนรับทราบ  
ทุก 15 วัน

วันเดียวกันที่กระทรวงศึกษาธิการ  
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  
เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริต  
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่ว  
ประเทศว่า ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจ  
สอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอาหาร  
กลางวันของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.) แจ้งว่ามีหลักเกณฑ์การจัดสรรฯ แต่  
ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมหลักเกณฑ์แต่ละพื้นที่จึงมี

ความแตกต่างกัน เช่น บางแห่งใช้วิธีประกวดราคา  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-บิตดิง แต่  
บางแห่งถือเงินไปซื้อเอง แนวปฏิบัติเหล่านี้ยัง  
ไม่มีความชัดเจน ยืนยันว่าตนกำลังจัดการเรื่อง  
นี้อย่างจริงจัง พุดหลายครั้งแล้วว่าตนรับไม่ได้

ทั้งนี้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  
แจ้งมาว่า มีโรงเรียนที่ได้รับร้องเรียนเรื่องอาหาร  
กลางวัน 12 แห่ง ใน 10 สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา (สพท.) แต่สอบทุจริตจำนวน 10  
โรงเรียน ซึ่งส่วนตัวคิดว่ามีมากกว่านั้น ดังนั้น  
หากใครทราบข้อมูลทุจริตก็ขอให้แจ้งเข้ามา

ส่วนที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.อ.อนันตพร  
กาญจนรัตน์ รมว.พม. ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมี  
หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยกรณี กรมพัฒนาสังคม  
และสวัสดิการ (พส.) มีคำสั่งโยกย้ายผู้บริหาร  
หน่วยงานในสังกัด ซึ่งปรากฏว่าอาจมีการคบบดา  
โดยช่วยเหลือหรือคืบคั้นตำแหน่งให้กับ ผอ.ศูนย์  
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นิคมสร้างตนเอง และบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้  
ว่า ที่ผ่านมา ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยร้ายแรงไปแล้ว โดย  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ส่งรายชื่อผู้ที่  
ถูกขู่คุกคามความผิดมาให้ พม. 270 รายชื่อ ซึ่ง  
ผลสอบ พส. เมื่อกันพบมีมูลกระทำผิดความผิด  
แต่ยังต้องมีการสอบสวนวินัยหลังกานัน ดังนั้น  
การจึงถือว่าเขายังไม่มีความผิด 100% ทั้งนี้การ  
โยกย้ายส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับภาวะขาดแคลน  
คนทำงาน

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า จะมีการ  
พิจารณาดำเนินการใน 3 ส่วน คือ ผู้ที่ตรวจสอบ  
แล้วไม่พบความผิดก็ให้ย้ายกลับ ในส่วนผู้ที่มี  
ความผิดเล็กน้อย ก็ให้ลงโทษ เช่น ลัดขั้น คัด  
เงินเดือน แล้วย้ายสลับที่ และส่วนที่พบมีความ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 21 มิถุนายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13571

หน้า: 1 (กลาง), 10

Col.Inch: 62.84

Ad Value: 56,556

PRValue (x3): 169,668

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' สั่งด่วนสอบทุจริตไทยนิยมกลั่นตุ้ จัดซื้ออุปกรณ์แพงลิบลิว หมอธีร้ออาหาร...

ผิดหนักร้ายแรง ก็ให้พักราชการไว้ก่อน ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเข้ามาช่วยราชการในกระทรวง โดยไม่ต้องให้ทำงานอะไร

“ผมได้ชักกับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดี พส. ว่า ต้องทำตามกฎระเบียบดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องของนโยบาย และเป็นคำสั่งของนครวมถึงของรัฐบาล หากทำนอกเหนือจากที่ตนสั่งหรือไม่ปฏิบัติตาม คนก็จะลงโทษอธิบดีพส.เอง ซึ่งอธิบดีก็ได้ยืนยันว่าจะไม่ทำ”

พล.อ.อนันตพร กล่าวอีกว่า หากยังมีปัญหาเกิดขึ้น คนก็ต้องรับผิดชอบในภาพรวมด้วย เพราะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงนี้ ส่วนที่กังวลว่าการโยกย้ายสลับคนจะไปสร้างปัญหาในพื้นที่อื่นอีก ก็ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า เรามีระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์ใหม่ที่รัดกุม มีคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน จะไม่สามารถกระทำการทุจริตได้อีก แต่ก็อยากให้สังคมช่วยกันตรวจสอบอีกทาง

เมื่อถามถึงกรณีการสอบวินัยร้ายแรงอดีตปลัดพม.พร้อมพวกรวมทั้งหมด 11 คนที่มีกระแสข่าวว่าเกิดการวิ่งเต้นเพื่อลดโทษจากได้ ออก เป็นให้ออกนั้น พล.อ.อนันตพร กล่าวว่าแน่นอนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีคนพยายามที่จะทำ แต่มันอยู่ที่เราว่าจะมันคงหรือไม่

“ยืนยันว่าผมมันคงและมันใจในคณะกรรมการสอบวินัยที่คนตั้งขึ้น ส่วนผลสอบจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ คนไม่สามารถแทรกแซงได้ เว้นแต่หากผลสอบออกมาแล้วคนใช้ดุลยพินิจ แล้วเห็นว่าผลสอบมีนอกมีนัยหรือไม่ ก็จะสั่งให้สอบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นอำนาจที่คนทำได้ หรือหากผลสอบออกมาไม่ดี คนก็มีอำนาจให้คณะกรรมการสอบสวนใหม่ได้เช่นกัน” พล.อ.อนันตพร กล่าว

## ผุดโมเดลทำเกษตรสมัยใหม่ดันไทยสู่โลกดิจิทัล

เพื่อผลักดันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับไอทีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ 4.0 และเป็น National Agricultural Innovation Center สำหรับให้เกษตรกรที่ต้องการความรู้ได้รับความรู้และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้พร้อมรับการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Show Case) การวิจัยและทดลองเพื่อขยายผลการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากของจริง

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย จ.ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (Gistda) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง” ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อผลักดันภาคเกษตรไทยสู่มิติที่ทันสมัยดังกล่าว



กฤษฎา บุญราช

ปกติ โดยอุปกรณ์การบิน Drone ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์การมองเห็น, เซ็นเซอร์ multi-spectrum, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ



นายกฤษฎา กล่าวถึงแผนงานในการพัฒนาภาคเกษตรไทยในการก้าวสู่การทำเกษตรที่ทันสมัยครบวงจรด้วยว่า ประกอบด้วย การจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Show Case) ด้านพืช สัตว์ และประมง เช่น เทคโนโลยีการเตรียมการเพาะปลูก การหว่านลงเมล็ด การเก็บเกี่ยว โดยใช้เครื่องจักรช่วยในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นรถไถหว่าน รถแทรกเตอร์ ซึ่งมีระบบเชื่อมสัญญาณดาวเทียมเข้าไปในรถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจจับแปลงเพาะปลูกและสำรวจสภาพอากาศของพื้นที่เกษตรนั้น ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการคำนวณระยะการเก็บเกี่ยวที่แม่นยำขึ้น

เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับสภาพของดินไม่ว่าดินไม่ได้รับน้ำหรือแสงแดดเพียงพอหรือไม่ หรือสภาพของดินดีหรือเปล่านั้น เทคโนโลยีการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช โดยระบบสแนบเซนเซอร์ติดตามใจภายใต้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและอัลกอริทึมสำหรับพยากรณ์ล่วงหน้า โดยสามารถดูสภาพอากาศของฟาร์มเพื่อทำนายการเกิดโรคหรือศัตรูพืชของฟาร์มได้ เครื่องนี้จะคอยดูดาวชี้วัดทางธรรมชาติต่าง ๆ จากนั้นถ่ายทอดข้อมูลเซ็นเซอร์ไปยังศูนย์กลางข้อมูลที่จัดไว้เป็นในชุดของอัลกอริทึม ผู้ใช้อ่านผลได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน เทคโนโลยีการสำรวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ

และ LIDAR ที่สามารถวัดความสูงที่เติบโตขึ้นของพืชผล ต้นไม้ โดยไม่ต้องใช้คนควบคุม นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร โดยการวิจัยพัฒนาใช้ไอโซนเข้าช่วยซึ่งไอโซน (Os) จะทำการออกซิไดซ์การเน่าและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคส่งผลให้การเน่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งยังช่วยเอาก๊าซเอธิลีนออก ซึ่งช่วยควบคุมการสุกของผลไม้ได้ รวมทั้งระบบการติดตามการขนส่งสินค้าได้แบบ real-time ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง เทคโนโลยีการเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical Farm การปลูกพืชเป็นชั้น ๆ มีการให้น้ำอาหาร และแสง เพื่อจัดทำข้อมูลสร้างระบบการดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ในโรงเรือนที่มีหลังคา ไม่จำกัดฤดูกาล และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยี Farmbot หรือระบบปลูกพืชอัตโนมัติ เป็นระบบปลูกพืชอัตโนมัติได้หลายชนิด ปลูกเองรดน้ำเอง กำจัดวัชพืชเอง ส่งการและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านซอฟต์แวร์ไปควบคุมเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีในฟาร์มปศุสัตว์ เช่น Livestock Activity Monitor เพื่อติดตามตรวจวัดการเคลื่อนไหว การกินอาหาร การเดิน ระบบการวิเคราะห์การหายใจของฟาร์มโคนม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียจากความเครียดด้านโรค และต้นทุนอาหาร เป็นต้น

# ถึงเวลา... รัฐปกป้องเกษตรกรไทย

## ๑ โขก สมมาต

แถลงการณ์กระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยมาตรการในระดับเดียวกับสหรัฐฯ โดยตั้งกำแพงภาษีสินค้าของสหรัฐฯ มากกว่า 40 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ซึ่งเม็กซิโกระบุว่าเป็นการใช้สิทธิอันชอบธรรม หลังสหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมในอัตรา 25% และ 10% ตามลำดับ ต่อเม็กซิโก แคนาดา และสหภาพยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา

งานนี้เม็กซิโกที่เป็นตลาดส่งออกเนื้อหมูใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ได้ตั้งกำแพงภาษีเนื้อหมูตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างไส้กรอกและแฮม ของสหรัฐฯ ที่ร้อยละ 20 ในระดับภาษีเดียวกันกับแอปเปิล องุ่น แครนเบอร์รี่ มันฝรั่ง และเนยแข็ง ส่วนชีสสดต้องเสียภาษีที่ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเทนเนสซีวีสกี

นับเป็นมาตรการตาต่อตา ฟันต่อฟันที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

การที่สหรัฐฯ เม็กซิโกกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดรับเนื้อสุกรของสหรัฐฯ ที่ล่าสุดดำเนินการผ่านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) ที่รับลูกสภาผู้ผลิตสุกรแห่งชาติของสหรัฐฯ ในอันที่จะพิจารณาทบทวนการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทย ด้วยเหตุผลว่า คุณสมบัติน้ำของไม่เข้าข่ายของประเทศที่ได้รับสิทธิด้านการเปิดตลาดสินค้าให้กับสหรัฐฯ อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ซึ่งจะมีการประกาศผลการพิจารณาเรื่องนี้ภายในเดือนต.ค.นี้

นับเป็นความพยายามในการผลักดันไทยยอมรับมาตรฐานการใช้สารเร่งเนื้อแดง Ractopamine ที่มีอยู่ทั่วไปในสหรัฐฯ ด้วยข้ออ้างว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Alimentarius Commission - CAC) ที่มีสหรัฐฯ อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้กำหนดค่าสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ เป็นที่มาของมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ที่ 69/67 เสีย ในการกำหนดค่า MRL ของ Ractopamine ที่ 10 ppb ตั้งแต่กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา และมาตรฐานโคเด็กซ์นี้ได้เป็นหนึ่งในอาวุธทางการค้าที่สหรัฐฯ นำมาใช้เจรจา เพื่อผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดรับชิ้นส่วนสุกรสหรัฐฯ

จริงอยู่ว่าสารเร่งเนื้อแดงจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อและเพิ่มการเติบโตในสุกร แต่สารนี้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองและระบบการไหลเวียนของเลือด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่บริโภคเข้าไป โดยเฉพาะกับเด็ก และคนที่เป็นโรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคเบาหวาน

ยิ่งการบริโภคของคนไทยที่รับประทานแทบจะทุกชิ้นส่วนของสุกรไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุกร หัว เครื่องใน หนัง รวมถึงมัน ฯลฯ และวัฒนธรรมการบริโภคที่มีทั้งแบบสุก แบบดิบ กึ่ง ดิบ กึ่งสุก เช่น ลาบ ลู่ ต่างกับชาวยุโรปและอเมริกันที่รับประทานเฉพาะเนื้อสุกร

ขณะที่การเลี้ยงสุกรของไทยกล่าวได้ว่ามีมาตรฐานในระดับเดียวกับสหภาพยุโรปไว้ระบ้อมสุวรรณ นายกรัฐมนตรีเลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าบอกว่าที่ผ่านมาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเลี้ยง หมูและเกษตรกรผู้เลี้ยง ต่างร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยเห็นถึงผลกระทบของสารเร่งเนื้อแดงที่มีต่อสัตว์เลี้ยง และสุขภาพของคนรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารนี้ตกค้างควบคู่ไปกับการปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี เพื่อไม่ให้สารนี้ก่อโทษภัยต่อคนไทย เป็นการสร้างความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต

นับเป็นความสอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐที่มุ่งมั่นผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก

แต่หากเปิดทางให้มีการนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ จริง เท่ากับเป็นการค้ำประกันกฎหมายไทย และไม่ต่างกับการนำเข้าระเบิดเวลามาทำลายสุขภาพและความปลอดภัยในอาหารของคนไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นการทำร้ายเกษตรกรไทย ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย รายกลาง รายใหญ่ ที่มีอยู่ 195,000 ราย ต้องล้มหายตายจากไปทั้งหมด และยังส่งผลเป็นโดมิโนถึงเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิตทั้งผู้ปลูกพืชไร่ ภาคอาหารสัตว์ ตลอดจนเวชภัณฑ์สัตว์ ที่มีรวมกว่า 200,000 ราย ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย

ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย และผู้บริโภคชาวไทยแล้วกระมัง?



## กษ.เร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ หวังแก้ปัญหาหระยะยาวอย่างยั่งยืน

นายเกษร บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรต่างทำเกษตรกรรมโดยไม่มีกรวางแผนการผลิตทางเกษตรกรรมหรือวางแผนทำการเกษตรซึ่งเป็นการไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค และเมื่อผลผลิตออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันทำให้ผลผลิตเหล่านั้นล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำและนำมาซึ่งการเรียกร้องหรือกดดันให้รัฐช่วยเหลือในเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วนที่ขาดทุน หรือการรับจำนำ หรือการประกันราคาผลผลิตที่ไม่อิงราคาตลาด หรือขอให้เพิ่มปริมาณรัฐมาซื้อผลผลิตในราคาน้ำตาล ซึ่งมาตรการเหล่านี้รัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันยังมีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ตามฤดูกาลผลิตตลอดมาเป็นประจำ

ดังนั้น เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้มีอาชีพเกษตรกรรมจำนวนประมาณ 7 ล้านครอบครัว

หรือ 24 ล้านคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เกี่ยวกับการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรกรรม ซึ่งในเบื้องต้นการวางแผนของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จะมีการวางแผนทางไว้ 4 ด้าน คือ 1.ถ้ากระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดแผนการผลิตทางการเกษตร ควรกำหนดชนิดหรือประเภทของพืชและหรือปศุสัตว์อะไรบ้างที่ควรบรรจุอยู่ในแผนการผลิตและควรมอบหมายให้หน่วยงานใดหรือควรแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานใดบ้างให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหรือกำหนดแผนการผลิตทางการเกษตรกรรมของประเทศ 2.ในแผนการผลิตทางการเกษตรกรรมข้างต้นควรมีรายละเอียดหรือองค์ประกอบในแผนการผลิตอย่างไรบ้าง 3.ขอให้นำ พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายอยู่แล้ว มาพิจารณามว่ามีสาระหรือบทบัญญัติที่จะนำมาใช้ดำเนินการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรกรรมได้หรือไม่ รวมทั้งให้ศึกษาว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้เกษตรกรปฏิบัติตามแผนการผลิต ทั้งนี้อาจนำจุดแข็งและจุดอ่อนของการวางแผนชั่วคราว วงจรและหรือการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหระยะยาวตามกฎหมายอัยและน้ำศาลมาพิจารณาประกอบด้วยก็ได้ และ 4.กระทรวงเกษตรฯ ควรกำหนดเงื่อนไข หรือควรถับบริการใดๆ (Incentives) ให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน หรือแรงจูงใจให้เกษตรกรทำการเกษตรตามแผนการผลิตทางการเกษตรกรรมอย่างจริงจังต่อไป พร้อมทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จะต้องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรกรรมดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนด้วย

# เกษตรฯ เล็งใช้ ศพก. หนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน สานต่อนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนทั้งระบบ

**นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า ภาพรวมการทำงานของคุณัยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเกษตรกรที่สำคัญ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในหลายๆ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากความเข้มแข็งที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกร ส่งผลให้ ศพก. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งการถ่ายทอดความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการภาคเกษตร

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สานรับนโยบายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้ ศพก. เป็นแกนกลางและกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อน

การดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการอยู่เกือบ 90% อาทิ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งการให้บริการการเกษตร ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน การฝึกอาชีพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เวทีรับฟังปัญหาต่างๆ เนื่องจากความเป็นผู้นำชุมชนของประธานศพก. และมีเครือข่ายที่ชัดเจน ซึ่งกรมฯ มีชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 9,101 ชุมชน การที่ ศพก. จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมจึงมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ขณะนี้เริ่มต้นทำเวทีชุมชนครั้งแรกไปแล้ว เพื่อที่จะให้รู้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไหนบ้าง ส่วนรอบที่ 2 กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการกำลังรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้ามาพัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมกับรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย คิดเป็นประมาณ 57% ของเป้าหมาย และยังขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน นี้ ในขณะที่เดียวกันระหว่างที่กำลัง

รอรับสมัครเราก็มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรควบคู่ไปด้วยเลย เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มิถุนายน หลังจากนั้นจะเป็นการทำเวทีชุมชนในรอบที่ 2 เพื่อจะยืนยันกิจกรรมที่ชุมชนจะดำเนินการ จากนั้นก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนดำเนินการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางการยกระดับ ศพก. ปีนี้ถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และกำลังจะเข้าสู่ปีที่ 4 ต่อไป โดยปัจจุบัน ศพก. มี 2 ลักษณะ คือ ศพก. หลัก มี 882 แห่ง ศพก. เครือข่ายมี 10,523 แห่ง ที่ผ่านมารสร้างความสำเร็จให้ ศพก.หลัก เป็นส่วนใหญ่ แต่มาในปีนี้เป็นปีถัดไปเราจะก้าวสู่ขั้นที่ 2 คือ การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง โดยมีโครงการจากทางรัฐบาลเข้าไปดำเนินการ รวมถึงสนับสนุนการสร้างฐานเรียนรู้ให้มีคลังข้อมูลมากยิ่งขึ้นให้ใกล้เคียงกับฐานเรียนรู้ของ ศพก. หลัก และสุดท้ายคือการสร้างประธาน หรือผู้นำของ ศพก. เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายให้มีความยั่งยืนต่อไป

# สปก.เชียงใหม่ฉาว หักคอเกษตรทำส้ม

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ แฉ สป.ก.สวนส้มเชียงใหม่จัดการที่ดิน 2 ปียังไม่คืบ แฉมจับเกษตรกรรับที่ดินพ่วงกับคนงานบริษัทสวนส้ม

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัญหาสวนส้มเชียงใหม่ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ยึดคืนจากเอกชนรายใหญ่ 3 ราย จำนวน 5,900 ไร่ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ที่มีการยึดในสมัย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เป็น รมว.เกษตรฯ จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการจัดคนที่ไม่มียุทธินำที่ดินทำกินเข้าไปในที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการจัดสรรคนลงไปตาม

แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่คุณสมบัติน่าจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ คทช. จนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนไหนในฐานะประธาน คทช.กล้าเซ็นชื่อรับรอง

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากกลัวการฟ้องร้อง เนื่องจาก คทช.เชียงใหม่ออกประกาศให้ยื่นคำร้องเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเดือน เม.ย. 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร 3,000 กว่าราย โดยคณะทำงานคัดกรองรายชื่อมา 300 ราย เมื่อเดือน ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา แต่ คทช.เชียงใหม่ยังไม่พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับการจัดสรรที่ดิน เพราะมีข้อกังวลเรื่องการคัดสรรคนโดยได้ตั้งคำถามว่า เกษตรกรที่จะเข้ามารับ

ที่ดิน ทราบหรือไม่ว่าต้องปลูกส้มเท่านั้น และต้องรับสภาพหนี้จากการทำส้มด้วย

นอกจากนี้ อาจผูกพันเป็นเกษตรพันธสัญญา ซึ่งในเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก โดยมองว่าเป็นไปตามคำสั่งของอดีตผู้มีอำนาจในกระทรวงเกษตรฯ ที่กำหนดให้การจัดที่ดินแต่ต้องรักษาสวนส้มไว้ ขณะที่พันธสัญญาหากเกษตรกรที่ได้ที่ดินไม่ถนัดเรื่องการปลูกส้ม ก็มีการเตรียมคนงานจากสวนส้มที่มีประมาณ 90 คน มาขึ้นทะเบียน



wa.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เกษตรกรในหมวดของผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐ ทั้งที่ก่อนหน้าอดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าทั้ง 90 กว่าคนมีสภาพเป็นลูกจ้างของบริษัทไม่ใช่เกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการยึดคืนตามคำสั่งของ คสช.ที่ 36/2559 ที่ให้ยึดที่ดินคืนจากผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมีขอบด้วยกฎหมาย 3 กรณี ได้แก่ 1.ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป 2.ผู้ที่ได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก.เกิน 100 ไร่ขึ้นไป แต่มีการเปลี่ยนมือ

และ 3.ผู้ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. 500 ไร่ขึ้นไปและกระบวนการศาลสิ้นสุดแล้ว โดยบริษัทเอกชนที่ปลูกส้มรายใหญ่ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยสวนส้มธนธรประมาณ 2,144 ไร่ สวนส้มทรายทอง 3,000 ไร่ และสวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร สวนส้มอมรมิตรอีกประมาณ 800 กว่าไร่ ■

## ลมหายใจการตลาด

👉 แท้ก็ทีมคัดสรรของอร่อยมาเสิร์ฟลูกค้า เอที เซ็นเตอร์ แบนด์คือก-เดอะมอลล์กรุ๊ป-วิซเมนฟู้ด ร่วมกับรัฐบาลเกาหลี นำเข้าผลไม้มาไม่หยุด รอบนี้ไฮไลต์ประจำฤดูกาลมาครบทั้ง เมล่อนสีทองหวานฉ่ำ และบลูเบอร์รี่เกาหลีหวานละมุนเอาใจเฮลตี้ไลฟ์เวอร์ที่กูร์เมต์มาร์เก็ต

👉 เดินหน้าสนับสนุนชาวนา เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มปริมาณรับซื้อข้าวโดยไม่ผ่านคนกลาง 9,000 ตัน ด้วยข้าวหอมมะลิ “ประชารัฐ” ตราเทสโก้ ส่งตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เพิ่มทางเลือกสุขภาพให้กับลูกค้า

👉 เบเกอรี่ “หอมมนต์” เตรียมแตกไลน์แบรนด์ใหม่เจาะกลุ่มลูกค้าตลาดนัดทั่วประเทศ เครื่องดื่ม “หอมมนต์ ชื่นใจ” นำเกล็ดหิมะ ลงทุนเพียง 1,990 บาท พร้อมชูคอนเซ็ปต์ “เขย่าเจาะแล้วรับเงิน” เป็นทางเลือกใหม่ให้กับตลาด

👉 มาร่วมงานลั่นหกลามสำหรับ “TDSA AWARD 2018” ของสมาคมขายตรงไทย งานนี้ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาร่วมเป็นประธานมอบรางวัล

กระทรวงเกษตรฯ ผุดโมเดลทำเกษตรสมัยใหม่ พลิกภาคเกษตรไทยสู่โลกดิจิทัล เพื่อผลักดันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้กับไอทีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0 และเป็น National Agricultural Innovation Center สำหรับให้เกษตรกรที่ต้องการความรู้เพื่อปรับตัวให้พร้อมรับการเกษตรสมัยใหม่ ประกอบด้วย กระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การวิจัยและทดลองเพื่อขยายผล การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่



จากของจริง

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ 5 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง” ระหว่าง จ.ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

## ผุดโมเดลทำเกษตรสมัยใหม่ ผลักดันสินค้าไทยเทียบสากล

นายกฤษฎากล่าวถึงแผนงานในการพัฒนาภาคเกษตรไทยในการก้าวสู่การทำเกษตรที่ทันสมัยครบวงจร ประกอบด้วย การจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ด้านพืช สัตว์ และประมง เช่น เทคโนโลยีการเตรียมการเพาะปลูก การหว่านลงเมล็ด การเก็บเกี่ยว โดยเครื่องจักรเข้าช่วยในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นรถไถหว่าน รถแทรกเตอร์ ซึ่ง

มีระบบเชื่อมสัญญาณดาวเทียมเข้าไปในรถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจจับแปลงเพาะปลูก และสำรวจสภาพอากาศของพื้นที่เกษตรนั้นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการคำนวณระยะ

การเก็บเกี่ยวที่แม่นยำขึ้น

เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำโดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับสภาพของดินไม่ว่าได้รับน้ำหรือแสงแดดเพียงพอหรือไม่ สภาพดินดีหรือไม่ และยังมีเทคโนโลยีการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ภายใต้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและอัลกอริทึมสำหรับพยากรณ์ล่วงหน้า โดยสามารถดูสภาพอากาศของฟาร์มเพื่อทำนายการเกิดโรคหรือศัตรูพืชของฟาร์มได้ เครื่องนี้จะคอยดูตัวชี้วัดทางธรรมชาติต่างๆ ส่งข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน

เทคโนโลยีการสำรวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ โดยอุปกรณ์การบินโดรนที่ติด

ตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์การมองเห็น, เซ็นเซอร์ multi-spectrum, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และ LIDAR ที่สามารถวัดความสูงที่เติบโตขึ้นของพืชผลต้นไม้โดยไม่ต้องใช้คนควบคุม

เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร โดยการวิจัยพัฒนาใช้ไอโซนเข้าช่วย ซึ่งไอโซนจะทำการออกซิไดซ์การเน่าและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ส่งผลให้การเน่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งยังช่วยเอาก๊าซเอธิลีนออก ซึ่งช่วยควบคุมการสุกของผลไม้ได้ รวมทั้งระบบการติดตามการขนส่งสินค้าได้แบบ real-time ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง

เทคโนโลยีการเกษตรแนวตั้ง การปลูกพืชเป็นชั้นๆ มีการให้น้ำ อาหารและแสง เพื่อจัดทำข้อมูลสร้างระบบการดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นในโรงเรือนที่มีหลังคา ไม่จำกัดฤดูกาล และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เทคโนโลยีปลูกพืชอัตโนมัติได้หลายชนิดปลูกเอง รดน้ำเอง กำจัดวัชพืชเอง สั่งการและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านซอฟต์แวร์ไปควบคุมเซ็นเซอร์

เทคโนโลยีในฟาร์มปศุสัตว์ เช่น Livestock Activity Monito เพื่อติดตามตรวจวัดการเคลื่อนไหว การกินอาหาร การเดิน ระบบการวิเคราะห์การหายใจของฟาร์มโคนม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียจากความเสี่ยงด้านโรคและต้นทุนอาหาร เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือการพลิกมิติครั้งสำคัญของภาคเกษตร ที่จะพลิกผันเกษตรกรและภาคเกษตรไทยก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรไทยเทียบเท่าสากล.

## ยกทัพสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP และพรีเมียมเกรด จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก มาไว้ในงาน “Green Market#Farmer Market” ณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน 28 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้

นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระดับต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตผู้บริโภคเข้าใจและรู้จักผลผลิต GAP ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และหันมาบริโภคสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 2 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและสุพรรณบุรี โดยแต่ละจังหวัดจะมีความโดดเด่นในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่แตกต่างกัน จึง

มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงพัฒนาไปสู่การผลิตพืชในระบบแปลงใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรของพื้นที่ 8จังหวัด ได้รับการตอบ



รับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 2 จึงได้จัดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และตลาดเกษตรกร

“Green Market#Farmer Market” ณ ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอกาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2561 โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน และสินค้าแปรรูปเกรดพรีเมียมของ 8 จังหวัดภาคตะวันตก เช่น ชมพู่มะเหมี่ยวจันทร์ กล้วยกรอบแก้ว ดอกเห็ดสดนางพิกุลหวาน ทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์

เครื่องดื่มเห็ดผง เป็นต้น รวมทั้งมีการสาธิตผลิตภัณฑ์การเกษตร การเจรจาธุรกิจสินค้าเกษตร และมีการแข่งขันกินผลไม้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่กำหนด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

“การจัดงานดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานของเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก รวมทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตร สามารถนำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้ในอนาคต ที่สำคัญคือได้ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานจากตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล”

นางปาลลิน กล่าวย้ำ  
ด้านนายนิพนธ์ สอนสงกลิ่น เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม Green Market หัวหิน กล่าวว่า ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานมาวางจำหน่ายในตลาด Green Market โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดเป็นประจำทุกเดือนๆ ละครั้ง ต่อเนื่องมาเกือบ 5 ปีแล้ว เกษตรกรผู้ผลิตมีโอกาสได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้ความรู้ถึงที่มาของสินค้าที่ซื้อไป ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น และการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ได้จัดงาน Green Market#Farmer Market @ มาร์เก็ตวิลเลจ ในครั้งนี้ จะยังเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายภาคตะวันตกด้วยกัน ได้เห็นว่าสินค้าของเพื่อนเป็นอย่างไร เขาทำอะไรกันบ้าง มีการพัฒนาไปถึงไหนกันแล้ว ที่สำคัญมีเวลาเจรจาธุรกิจเกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างมี



ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้พบผู้บริโภค ได้เปิดตัวสินค้าที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น.